

กรมพัฒนาที่ดินจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 'แม่แห่งแผ่นดิน'

รวมงานพิเศษ

เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน" ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายอภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในปีนี้เพื่อ



เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยให้จรจรายไปสู่ประชาชาติทั่วโลก จึงจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

"เรามีการจัดนิทรรศการด้านพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย และนิทรรศการที่มีชีวิต โครงการฟาร์มตัวอย่างนิทรรศการด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ดินด้านป้าไม้ ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กร ที่มุ่งดำเนินการพัฒนาอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนองค์ความรู้เรื่อง

ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงการกิจการดำเนินงานและภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่น้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาโครงการต่างๆ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ผู้ร่วมงานยังได้พบกับการแสดงจากศิลปินดารากการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ของชายมากมาย" นายอภิชาติกล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน" ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘"

และมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และประกวดการแสดงเทิดพระเกียรติจากนักเรียน ก่อนจะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ส่วนในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ และรับฟังคำกล่าวรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำพระราชดำริและนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีด้านการเกษตรต่างๆ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากโครงการเฉลิมพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน" วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี